

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực HĐND huyện**

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Krông Nô báo cáo tình hình tổ chức, kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2022 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2023 như sau:

#### **Phần thứ nhất**

### **TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND HUYỆN NĂM 2022**

#### **I. Về tổ chức**

1. Thường trực HĐND huyện gồm 04 đồng chí; Trong đó: Chủ tịch HĐND huyện hoạt động kiêm nhiệm, 01 Phó Chủ tịch hoạt động chuyên trách, 02 Ủy viên là Trưởng Ban Pháp chế và Trưởng ban Kinh tế - Xã hội hoạt động chuyên trách.

2. HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 02 ban. Mỗi Ban gồm có 05 thành viên, cụ thể như sau: Ban pháp chế: Có 01 Trưởng ban hoạt động chuyên trách, 01 Phó Trưởng ban và 03 Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm; Ban Kinh tế - Xã hội: Có 01 Trưởng ban hoạt động chuyên trách, 01 Phó Trưởng ban và 03 Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm.

3. Tổng số đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 có 35 đại biểu, được chia thành 05 tổ.

#### **II. Kết quả hoạt động năm 2022**

##### **1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp**

- Để chuẩn bị cho các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện chủ trì, phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Hội nghị liên tịch, qua đó thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp và ấn định thời gian cho các cơ quan được phân công xây dựng Báo cáo, dự thảo Nghị quyết, các nội dung khác có liên quan đảm bảo chất lượng, kịp thời gian quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phân công các ban của HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án theo lĩnh vực được phân công. Trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện đôn đốc các đơn vị chuẩn bị nội dung kỳ họp, xem xét điều chỉnh bổ sung nội dung, chương trình cho phù hợp. Tài liệu kỳ họp được gửi cho đại biểu HĐND huyện nghiên cứu đúng thời gian quy định.

- Trong năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công 03 kỳ họp (trong đó có 02 kỳ họp thường lệ thứ 3, thứ 4 và 01 kỳ họp chuyên đề). Công tác tổ chức kỳ họp đảm bảo quy định và đạt chất lượng cao, với tinh thần nghiêm



túc, dân chủ và trách nhiệm, hoàn thành các nội dung theo đúng thời gian dự kiến; kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng cho việc thảo luận về kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đầu tư phát triển trên địa bàn huyện năm 2022 và những nội dung trọng tâm khác.

Tại các kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Chủ tọa điều hành kỳ họp linh hoạt, đảm bảo đúng chương trình, nội dung đề ra. Các đại biểu tham dự kỳ họp đầy đủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia phát biểu ý kiến vào các nội dung các báo cáo, tờ trình, đề án. Các nghị quyết ban hành cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác thông tin tuyên truyền về kỳ họp kịp thời, đầy đủ, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các nghị quyết HĐND được phổ biến rộng rãi đến cử tri, Nhân dân và sớm đi vào cuộc sống, góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân<sup>1</sup>.

- Hiện, đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện chu đáo về nội dung và chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết khác để tổ chức thành công kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

## **2. Hoạt động giám sát.**

- Giám sát tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp: Thực hiện tốt chức năng giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo công tác của các cơ quan hữu quan ở địa phương theo luật định; do ảnh hưởng dịch Covid-19, Thường trực HĐND huyện đã điều chỉnh phương thức tổ chức hoạt động chất vấn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, chủ yếu là chất vấn tại kỳ họp. Trong năm 2022, đã tiến hành 03 buổi thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp. Nội dung chất vấn tập trung vào các lĩnh vực mà dư luận, cử tri và Nhân dân quan tâm, phản ánh như: Đất đai, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng, quy hoạch, giao thông vận tải, sạt lở, bồi thường, hỗ trợ... kết thúc phiên chất vấn đã kịp thời ban hành kết luận và được lồng ghép vào Thông báo kết quả kỳ họp để Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND theo dõi, giám sát.

Tình hình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp luôn được thực hiện nghiêm túc; thể hiện tính dân chủ, công khai, minh bạch trong các hoạt động quản lý, điều hành của Nhà nước. Những ý kiến của đại biểu thẳng thắn và cụ thể từng vụ việc. Đối với các cơ quan, đơn vị được chất vấn đều có thái độ tiếp thu tốt, trả lời đúng trọng tâm và hướng giải quyết vụ việc.

- Về giám sát chuyên đề: Trong năm 2022, HĐND cấp huyện đã tổ chức là 03 cuộc giám sát<sup>2</sup> và 03 cuộc khảo sát<sup>3</sup> liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội,

<sup>1</sup> Tại kỳ họp thứ 3 đã thông qua 11 báo cáo, 09 Tờ trình, 53 dự thảo Nghị quyết, trong đó 03 Nghị quyết về nhân sự, 50 Nghị quyết thường kỳ và chuyên đề.

Tại kỳ họp thứ 4 đã thông qua 11 báo cáo, 13 Tờ trình, 28 dự thảo Nghị quyết

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất đã thông qua 05 Tờ trình, 06 dự thảo Nghị quyết

<sup>2</sup> Giám sát kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư công, trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 bằng nguồn vốn ngân sách cấp huyện; Kết quả triển khai thực hiện Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em giai đoạn 2019 -2021 trên địa bàn huyện; Công tác tổ chức thi hành Luật phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 -2021 trên địa bàn huyện;

<sup>3</sup> Khảo sát kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong quý I/2022 và các vấn đề nổi cộm mà cử tri quan